



VIETFUND  
MANAGEMENT

## THÔNG TIN DÀNH CHO BÁO CHÍ

**Ngày 27/2/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp giấy phép chào bán chứng chỉ quỹ mở cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB), Quỹ mở đầu tiên của công ty VFM.**

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) là công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam được thành lập ngày 15/7/2003. Từ khi thành lập, VFM luôn giữ vững vị trí là công ty quản lý quỹ hàng đầu trên thị trường, là công ty đầu tiên huy động thành công quỹ đầu tư tại thị trường nội địa, dẫn đầu về số lượng quỹ đại chúng niêm yết trên hai sở giao dịch chứng khoán với tổng tài sản quản lý hơn 2.000 tỷ đồng (tính đến 31/12/2012). Sau khi chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty liên doanh sang công ty cổ phần vào năm 2009, công ty (VFM) đã tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm lâu năm, uy tín, tiềm lực vững mạnh của Dragon Capital, là cổ đông lớn của VFM, và các đối tác chiến lược khác là các tổ chức tài chính lớn có uy tín trên thị trường chứng khoán, để nâng cao năng lực hoạt động, tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty VFM trên thị trường tài chính Việt Nam.

Công ty VFM đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở hạ tầng và nguồn lực, tích cực làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ để tiếp tục triển khai các sản phẩm mới nhằm đem đến cho nhà đầu tư những lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư. Ngay sau khi Thông tư 183/2011/TT-BTC về việc hướng dẫn thành lập và Quản lý quỹ mở được Bộ Tài chính ban hành, công ty VFM đã triển khai nghiên cứu các sản phẩm quỹ mới dựa trên mô hình quỹ mở, là một trong những đơn vị đầu tiên đệ trình hồ sơ xin thành lập quỹ mở. Bên cạnh đó, công ty VFM cũng đồng thời tiến hành trình Đại hội nhà đầu tư các quỹ hiện đang quản lý chủ trương chuyển đổi các quỹ từ mô hình quỹ đóng hiện tại sang quỹ mở trong năm 2013-2014.

Ngày 27/2/2013, công ty VFM đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ đầu tư Trái phiếu Việt Nam (VFMVFB) số 04/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp với tổng giá trị vốn huy động ban đầu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng Việt Nam. Quỹ VFMVFB là quỹ hoạt động theo mô hình quỹ mở chuyên đầu tư vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh, trái phiếu địa phương với tỷ trọng đầu tư lên tới 80% giá trị tài sản của quỹ. Quỹ VFMVFB cũng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp.

Quỹ VFMVFB được quản lý và điều hành bởi công ty VFM với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Dragon Capital Debt Management Limited (DCDM). DCDM là công ty thành viên của Dragon Capital Group được thành lập từ năm 2007 và hiện đang quản lý hai quỹ đầu tư vào trái phiếu do chính phủ và trái phiếu Doanh nghiệp Việt Nam phát hành (Vietnam Debt Fund A và Vietnam Debt Fund B - VDeF A & B). Các kinh nghiệm có được trong quá trình quản lý và đầu tư quỹ VDeF A và B sẽ được sử dụng cho quỹ VFMVFB. Mô hình định mức tín nhiệm cho trái phiếu doanh nghiệp do DCDM nghiên cứu và phát triển sẽ được tiếp tục phát triển cùng với sự hợp tác của VFM và được sử dụng trong quá trình đầu tư của VFMVFB. Kết quả hoạt động của các Quỹ từ khi thành lập năm 2007 đến nay tăng trưởng khá ấn tượng lần lượt là 76% và 124% (lợi nhuận gộp). Chỉ riêng trong năm 2012, quỹ đầu tư VDeF A và VDeF B đã đạt được lợi nhuận thuần (sau khi trừ các loại phí) tính theo Đồng Việt Nam là 16,23% và 16,66%.

Dragon Capital Group (DCG) là công ty cung cấp các dịch vụ tài chính, chủ yếu tập trung vào thị trường vốn và là nhà đầu tư gián tiếp tiên phong tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Được thành lập vào năm 1994 với vốn đầu tư ban đầu là 16 triệu USD, Dragon Capital hiện là công ty quản lý quỹ lớn và giàu kinh nghiệm tại Việt Nam với tổng số tài sản khoảng 850 triệu Đô la Mỹ (31/12/2012).

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) được lựa chọn là Đại lý phân phối chứng chỉ quỹ VFMVFB. Từ khi thành lập vào năm 2003, công ty HSC luôn củng cố vị trí là một trong những công ty chứng khoán có tình hình tài chính tốt nhất tại Việt Nam với vốn điều lệ 1.008 tỷ đồng và tổng vốn chủ sở hữu 2.162 tỷ đồng tính đến tháng 31/12/2012. Trong năm 2012, HSC liên tiếp đón nhận các giải thưởng bình chọn của các tổ chức lớn có uy tín trong nước và quốc tế về năng lực chuyên môn và tính minh bạch trong hoạt động và là công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về thị phần môi giới và kết quả kinh doanh.

Quỹ VFMVFB sẽ được giám sát bởi Ngân hàng Deutsche Bank AG, chi nhánh Hồ Chí Minh là một ngân hàng thương mại được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Ngân hàng Deutsche Bank AG cũng đồng thời cung cấp dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản trị quỹ, dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho quỹ VFMVFB.

Các thông tin liên quan tới hoạt động của công ty VFM và các quỹ do công ty VFM quản lý có thể được tìm thấy tại trang [www.vinafund.com](http://www.vinafund.com).

**Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ:**

Ông Trần Thanh Tân - Tổng Giám Đốc

Lầu 17, Tòa nhà Melinh Point, Số 2 Ngõ Đức Kế, Quận 1, Tp. HCM.

Tel: +84-8-3825 1488 Fax: +84-8-3825 1489. Website: [www.vinafund.com](http://www.vinafund.com)